

Kỷ nguyên hư hư thực thực mang dấu ấn AI trong sáng tác

Châu Chàng

HN 26-2-2024

Đọc chuyện một anh bạn trẻ ở Pakistan kiếm được 3500 đôla mỗi tháng chỉ qua cung cấp dịch vụ trên Fiverr thì mấy ai không ham. Chàng trai kiếm tiền nhờ dịch vụ sửa bài do AI viết [1].



Hiển nhiên, 3500 đôla/tháng là món tiền rất lớn. Một nhà văn chuyên nghiệp ở Úc có tiếng và thâm niên đôi chục năm (tức có fan base khá) cũng chỉ có thể kiếm được khoảng 1000 đôla/tháng từ sản phẩm tự sản xuất.

Sự khác biệt này thật đáng suy ngẫm.

Đối với nhà văn đó là lao động bằng trí óc, kỹ năng, vốn sống, sức lực bản thân và thời gian. Mọi thứ đều phải thật, rất thật thì mới mong có chỗ đứng trong lòng độc giả. Có thể mới có thể bán được hàng hóa chất xám.

Với anh chàng làm nghề sửa, thì chỉ mới học xong một năm. Tuổi đời rất trẻ, trải nghiệm và vốn sống rất có hạn thôi. Việc anh ấy làm cũng đơn giản. Nhận đơn hàng là các bản text do AI viết. Ngồi dùng chính các công cụ AI sửa lại sao cho văn bản AI đó giống với văn của người hơn.

Nói cho chính xác, bản chất công việc ấy là đánh lừa người đọc rằng văn bản AI kia là do người viết. Lừa sao cho không ai biết bị lừa là tốt nhất. Tốt nhì là dù cho có nghi vấn bị lừa, thì cũng không sao tìm được bằng chứng. Một phần việc của anh chàng trong bài [1] chính là đi xóa dấu vết. Kỳ khôi là cũng xóa bằng chính công cụ AI!

Việc đánh lừa này càng ngày càng trở nên một nhu cầu phổ biến. Nhu cầu đó đến từ vô số tầng lớp khác nhau: học sinh đi học, giáo viên đi dạy, doanh nhân cần soạn tài liệu...

Chắc chắn trong số các khách hàng này, ngày càng nhiều sẽ là các... nhà văn, nhà báo! Chính vì thế mới có cơn lũ hàng vạn “cuốn sách” tràn lan khắp Amazon, do các tác giả máy AI “sáng tác” ra [2].

Thời loạn thế với sức mạnh AI, mọi thứ trở nên “hư hư thực thực”. Hư ảo mà giống như thật. Thật như đêm mà chẳng sót đéo bằng hư ảo. Nó mang dáng dấp câu chuyện “Taboo fish” trong tập truyện ngụ ngôn Bói Cá, mà bị trùng kể hư binh phản gián ứng dụng từ Tôn Tử binh pháp đã khiến Bói Cá suýt chết đói vì cái sự đời hư ảo [3].

Có điều hơi khác chút, nếu loạn thế này tiếp diễn, sẽ có nhiều người cầm bút thật có khả năng đói kém mất mùa vì các tay bút AI. Khác nữa là vì nhận ra thì Bói Cá còn sống. Chứ với hư binh AI trong nghề viết, có biết cũng thúc thủ.

Chắc lại phải thốt lên lời cũ của tiền nhân:

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.

Khóc là phải, vì trong số các kiểu chết, chết đói thường gây ra nhiều tâm tư day dứt!

References

[1] Mok, A. (2024). I've made over \$3,500 editing ChatGPT-generated content. Here are 4 tips on how to make AI's writing sound more human. <https://ca.news.yahoo.com/ive-made-over-3-500-103701548.html>

[2] Knibbs, K. (2024). Scammy AI-Generated Book Rewrites Are Flooding Amazon. <https://www.wired.com/story/scammy-ai-generated-books-flooding-amazon/>

[3] Vuong, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>